

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP (25/8/1911 - 25/8/2021)

“Vị tướng huyền thoại” của dân tộc Việt Nam

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược và quân dân ta đã lập nên những chiến công hiển hách; qua đó đã xuất hiện những danh tướng lẫy lừng. Một trong số đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp - “Vị tướng huyền thoại” của dân tộc ta.



Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần trở lại thăm Điện Biên Phủ, tháng 4/1994.

Ảnh tư liệu

Trong “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú có viết: Các vị tướng đạt đến bậc “đại danh tướng” trong lịch sử dân tộc, đó là: Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Huệ. Đến thế kỷ 20, trong thời đại Hồ Chí Minh, mẫu mực thứ tư để hợp thành “tứ đại danh tướng Việt Nam” là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu như trong bộ ba nhân tướng thời trung cổ, vị Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo đã được nhân dân suy tôn thành “Đức Thánh Trần” thì ở thế kỷ 20, “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng với đại võ công Điện Biên Phủ năm 1954

đã được suy tôn là “Vị tướng huyền thoại” (1). Trước hết, từ thầy giáo dạy lịch sử trở thành người chỉ huy quân sự. Có một câu hỏi mà chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh mới lý giải một cách thấu đáo, đó là: Vì sao Người chọn Võ Nguyên Giáp - thầy giáo dạy lịch sử ở Trường Tư thực Thăng Long, về dung mạo thuộc hàng “bạch diện thư sinh” đảm nhiệm việc thành lập tổ chức quân sự và chỉ huy quân sự, trong khi ở thời kỳ đó, có hàng chục học viên Việt Nam tốt nghiệp Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc) được đào tạo cơ bản về quân sự? Và ngay từ lần gặp đầu tiên năm 1940, tại Côn Minh (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy ở Võ Nguyên Giáp những dấu hiệu của một thiên tài quân sự và tin tưởng giao cho Võ Nguyên Giáp nhiệm vụ chỉ huy quân sự của cách mạng Việt Nam; đồng thời Người căn dặn Võ Nguyên Giáp “Phải tranh thủ học tập về quân sự” (2), quyết định giao cho Võ Nguyên Giáp việc thành lập và chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân vào ngày 22/12/1944. Đây là sự kiện đánh dấu và quyết định đến sự nghiệp chỉ huy quân sự của Võ Nguyên Giáp. Thứ hai, Võ Nguyên Giáp là vị chỉ huy được

phần lớn nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, lập lại hòa bình ở miền Bắc nước ta. Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết chưa được bao lâu thì đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp xâm lược nước ta, đặt ách thống trị kiểu thực dân mới, buộc nhân dân ta phải tiếp tục cuộc kháng chiến mới, gay go, ác liệt hơn. Với ý chí quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ tiếp tục giao nhiệm vụ chỉ huy Quân đội ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy toàn dân, toàn quân ta lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, đặc biệt là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bước nhiều viên đại tướng của Pháp, Mỹ phải hứng chịu thất bại ở Việt Nam. Đây không chỉ là chiến công lẫy lừng của quân và dân ta mà còn là sự kiện nổi bật trong lịch sử chiến tranh ở thế kỷ 20.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã trên cương vị nào được Đảng, Nhà nước giao cho, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều dồn hết tâm sức, trí tuệ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và điều đặc biệt là, Võ Nguyên Giáp được nhân dân vinh danh là “Đại tướng của nhân dân”; được cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân gọi với cái tên trìu mến: “Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam - điều hiếm gặp trên thế giới! Thứ tư, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cho quân và dân ta, nhất là các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội “cẩm nang”, “sách gối đầu giường” qua những

tác phẩm tổng kết hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc mà Đại tướng là vị chỉ huy tài ba, lỗi lạc và đã giành chiến thắng. Tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp là những tác phẩm: “Phát động du kích chiến tranh”, “Tiến mạnh sang giai đoạn mới”, “Chiến tranh giải phóng và Quân đội nhân dân - ba giai đoạn chiến lược”. Với kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng đã viết nhiều tác phẩm bàn về lực lượng vũ trang nhân dân, chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chiến tranh nhân dân trên địa bàn sông nước... Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ năm 1975, Đại tướng có điều kiện nhìn nhận, đánh giá những vấn đề thuộc về chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nghiên cứu sâu tư tưởng Hồ Chí Minh, nghệ thuật quân sự Việt Nam... và hàng loạt tác phẩm, hồi ký như: “Từ nhân dân mà ra”, “Chiến đấu trong vòng vây”, “Đường tới Điện Biên Phủ”, “Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử”, “Tổ quốc hành tinh trong mùa Xuân toàn thắng”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam”... Điều đó càng chứng tỏ phẩm chất “văn - võ song toàn” của Đại tướng, đúng như Giáo sư Vũ Khiêu đã viết: “Võ công truyền Quốc sử/Văn đức quán nhân tâm”.

Thứ năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vinh biệt thế giới vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 4/10/2013, để lại nổi tiếng thương với hạn với đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế; là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Giáo sư Vũ Khiêu viết Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng tiếc thương và cảm phục vô hạn: “Giương roi đất trời rực sáng ngàn thu nhân lại trí/ Lệ tràn sông núi khóc than hai bác Võ như Hồ!” Giáo sư sử học Lê Văn Lan viết: “Mùa thu năm 2013, lịch sử

(theo qdnd.vn)

- (1), (5). Giáo sư Lê Văn Lan, Làm tướng “Tứ đại danh tướng Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa Quân sự, số 99, tháng 11/2013, tr.7.
(2). Trần Trọng Trung, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, tr.61.
(3). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.594.
(4). Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - bản hùng ca thế kỷ XX, Hà Nội, 2013, tr.34.

Tiếp sức cho học sinh nghèo

Cách đây 3 năm, khi biết tin con gái Phạm Thị Quỳnh đỗ Đại học Tôn Đức Thắng, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (thôn Trùng, xã An Tân, huyện Thái Thụy) mừng thì ít mà lo lại nhiều bởi không biết sẽ lấy tiền ở đâu cho con ăn học. Là gia đình thuần nông, chồng chị Yến lại bị khuyết tật, không thể giúp đỡ được việc gì nên thu nhập của cả gia đình chỉ trông cậy vào 8 sào ruộng, vừa cấy lúa vừa trồng thêm hành và thuốc lá. Ngoài những lúc thời vụ, chị Yến thường ra biển thu bắt cá, ngao để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Khó khăn là vậy nên đến nay, mặc dù gia đình chị Yến có tổng diện tích đất hơn 100m² nhưng cũng chỉ xây tạm được căn nhà cấp 4 với diện tích hơn 30m², trong nhà cũng không có đồ vật gì giá trị. Chị Yến chia sẻ: Nếu như con đi học thì ngoài tiền đóng học phí 18 triệu đồng/năm, mỗi tháng gia đình tôi sẽ phải gửi thêm chi phí sinh hoạt cho cháu với mức thấp nhất cũng phải từ 2 - 2,5 triệu đồng, vào ngày mưa thì còn có thể xoay xở được nhưng vào ngày thường thì số tiền đó quá thực là cực kỳ khó khăn.

Chấp cánh ước mơ

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng để đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh còn dành nhiều nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, trong đó có công tác khuyến học, khuyến tài, từ đó góp phần chấp cánh ước mơ cho thế hệ tương lai của đất nước.



Trường Tiểu học và THCS Quang Minh (Kiến Xương) đầu tư xây dựng mới dãy nhà 2 tầng trên tổng diện tích hơn 600m² từ kinh phí hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

năm nữa khi ra trường cháu có thể tìm được việc làm và trả nợ cho ngân hàng theo đúng hạn. Còn đối với gia đình chị Nguyễn Thị Yến (xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy), nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ từ chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Cháu Quỳnh tâm sự: Cháu vui lắm vì nhờ có vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) mà cháu có thể tiếp tục được đi học chứ nếu không học, không có kiến thức thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Cháu hứa sẽ luôn cố gắng học hành để 1

tâm sự: May mắn được vay vốn của Ngân hàng CSXH với mức vay 2,5 triệu đồng/tháng, lãi suất 0,55%/tháng và sau khi ra trường không quá 1 năm, khi con có việc làm và có thu nhập mới phải trả nợ nên gia đình tôi cũng yên tâm được phần nào khi vay vốn để đóng tiền học cho cháu. Được triển khai từ năm 2007, đến nay chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chương trình có ý nghĩa nhân văn to lớn của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, đã giúp cho ước

mơ đến trường của nhiều em học sinh nghèo trở thành hiện thực. Qua 14 năm thực hiện, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã “tiếp sức” đến trường cho hơn 180.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền đã giải ngân đạt hơn 2.181 tỷ đồng. Đến ngày 31/7/2021, trên địa bàn tỉnh có hơn 3.900 HSSV đang được thụ hưởng từ chương trình với tổng dư nợ cho vay đạt gần 116 tỷ đồng. Với mức cho vay ban đầu 800.000 đồng/tháng/HSSV, sau 8 lần điều chỉnh, hiện tại chương trình đang duy trì mức cho vay 2,5 triệu

đồng/tháng/HSSV và đang được Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ tăng mức cho vay lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV.

Đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học

Thứ hai, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cho quân và dân ta, nhất là các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội “cẩm nang”, “sách gối đầu giường” qua những

đồng/tháng/HSSV và đang được Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ tăng mức cho vay lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV. Đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học. Trước thêm năm học 2021 - 2022, niềm vui như được nhân đôi với Trường Tiểu học và THCS Quang Minh (Kiến Xương) khi nhà trường được Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng mới dãy nhà 2 tầng với diện tích hơn 600m²/sàn bao gồm 10 phòng học, 2 phòng chức năng và khu vệ sinh. Thầy giáo Trần Sơn Hà, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Trường hiện có hơn 400 học sinh khối tiểu học và gần 300 học sinh khối THCS được chia thành 9 khối lớp với tổng số 20 lớp. Thời gian qua, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên công tác tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng xuống cấp của các phòng học, nhất là đối với dãy nhà 1 tầng với 5 phòng (trong đó có 2 phòng học và 3 phòng chức năng) được sử dụng lại từ Trường Mầm non Quang Minh cũ. Khi biết tin Ngân hàng TMCP Công

thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình hỗ trợ kinh phí xây dựng mới phòng học, Ban giám hiệu rất mừng bởi khoảng 1 năm xây dựng sau khi khu nhà mới được hoàn thành thì Trường sẽ phá bỏ toàn bộ dãy nhà được sử dụng lại từ Trường Mầm non Quang Minh cũ và sẽ không còn tình trạng giáo viên, học sinh phải dạy và học trong phòng học không đủ tiêu chuẩn cả về diện tích và cơ sở vật chất. Ông Vũ Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Quang Minh cho biết: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình hỗ trợ kinh phí xây dựng mới dãy nhà 2 tầng cho Trường Tiểu học và THCS Quang Minh và không chỉ giúp học sinh địa phương được học tập trong một môi trường giáo dục tốt hơn mà còn góp phần đưa Trường Tiểu học và THCS Quang Minh đạt chuẩn đối với trường liên cấp, đồng thời tạo tiền đề giúp xã Quang Minh hoàn thành tiêu chí về giáo dục, từ đó hoàn thành mục tiêu về dịch nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Những năm qua, tranh thủ sự ủng hộ từ hội sở chính, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, trong đó đặc biệt ưu tiên kinh phí để hỗ trợ cùng các địa phương xây dựng trường học, từ đó giúp các em học sinh được học tập trong một môi trường khang trang, sạch đẹp hơn. Điển hình như: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng Trường THCS Lý Nam Đế (Hưng Hà), hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Nam Cường (Tiền Hải); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học và THCS Quang Minh (Kiến Xương), hỗ trợ 4 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Nam Thịnh (Tiền Hải); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Nam Chính (Tiền Hải), hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Vũ Lạc (thành phố Thái Bình); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc

Thái Bình hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Đông Tân (Đông Hưng), hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng Trường THCS Lý Nam Đế (Hưng Hà)... Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục vận động các tổ chức tín dụng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài; tổ chức phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, từ đó tạo nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội; đồng thời, để nghị Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt đưa vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

MINH HƯƠNG

Tác phẩm tham dự cuộc thi “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021



Ngoài vay vốn từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy) còn phát triển chăn nuôi để có thêm kinh phí cho con ăn học.